

Số: /SYT-VP

Ninh Thuận, ngày tháng năm 2023

V/v đề xuất, kiến nghị đối với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương.

Kính gửi: Đoàn Đại biểu Quốc Hội tỉnh Ninh Thuận.

Thực hiện Công văn số 143/ĐĐBQH-VP ngày 20/4/2023 của Đoàn Đại biểu Quốc Hội tỉnh về việc đề xuất, kiến nghị của các đơn vị đối với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương.

Sở Y tế kính báo cáo đề xuất, kiến nghị như sau:

1. Trong năm 2021, đại dịch Covid-19 diễn ra diện rộng, kéo dài, dẫn đến thiếu hụt hóa chất và vật tư phòng chống dịch Covid-19 (sau đây xin gọi tắt là hàng hóa), các cơ sở y tế phải tạm mượn hàng hóa từ các công ty để kịp thời phục vụ hoạt động phòng chống Covid-19; Sau khi dịch ổn định, bước sang thời kỳ bình thường mới, UBND tỉnh Ninh Thuận đã chỉ đạo Sở Y tế chủ trì phối hợp các sở liên quan (Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thanh tra tỉnh,...) đề xuất giải pháp trả nợ, tuy nhiên, đến nay chưa có giải pháp phù hợp vì chưa có văn bản ***Hướng dẫn cụ thể việc nghiệm thu hàng hóa, thanh toán, trả nợ đối với hàng hóa tạm mượn.*** Vấn đề này, cũng là tình trạng chung của cả nước.

Kiến nghị với Quốc Hội:

Nhằm tháo gỡ khó khăn cho các cơ sở y tế (các công ty đã nhiều lần có văn bản đề nghị trả nợ) và cho cả công ty đã cho mượn hàng hóa (cần thu hồi vốn để tiếp tục hoạt động kinh doanh), kính đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh kiến nghị Quốc hội cho chủ trương cơ chế trả nợ đối với hàng hóa tạm mượn và chỉ đạo các Bộ ngành liên quan ban hành Hướng dẫn về trình tự, thủ tục, hồ sơ, chứng từ thanh toán, đơn giá thanh toán đối với hàng hóa tạm mượn, việc nghiệm thu hàng hóa cụ thể trong trường hợp công ty đã cho tạm ứng, trúng thầu hoặc công ty khác trúng thầu.

2. Thực hiện Công văn số 1810/BYT-KH-TC ngày 03/4/2023 của Bộ Y tế về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số chuyển thành nhiệm vụ chi thường xuyên; Công văn số 389/VDD-KHTH ngày 18/4/2023 của Viện Dinh dưỡng về việc chủ động bố trí nguồn kinh phí mua sắm Vitamin A liều cao cấp cho trẻ em và phụ nữ sau sinh trong vòng 1 tháng năm 2023;

Sở Y tế Ninh Thuận hiện đang thực hiện các công việc có liên quan trình UBND tỉnh, HĐND tỉnh cấp kinh phí để thực hiện đấu thầu mua sắm các loại vắc xin trong chương trình Tiêm chủng mở rộng nhằm đảm bảo thực hiện tốt công tác tiêm chủng cho trẻ em và phụ nữ mang thai; Vitamin A liều cao cho trẻ em và phụ nữ mang thai; thuốc kháng HIV (ARV); thuốc chống Lao cho các đối tượng không có thể bảo hiểm y tế, thuốc Sốt rét...

Kiến nghị: Về nội dung này, Sở Y tế Ninh Thuận kính mong Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh kiến nghị Quốc hội chỉ đạo Bộ Y tế giao cho Trung tâm mua sắm thuốc tập trung Quốc gia đấu thầu mua sắm chung cho các địa phương, không nên giao về cho từng địa phương đấu thầu riêng lẻ, vì những lý do sau:

(a) Hiện nay, Chương trình Tiêm chủng mở rộng tại Việt Nam sử dụng 8 loại vắc xin để tiêm chủng cho trẻ em, trong đó: Trẻ dưới 1 tuổi, gồm vắc xin phòng Viêm gan B (VGB) liều sơ sinh; vắc xin phòng bệnh lao (BCG); vắc xin phòng bệnh 5 trong 1 (*Bạch hầu, Ho gà, Uốn ván, Viêm gan B, bệnh do vi khuẩn Haemophilus Influenzae (DPT-VGB-Hib)*); vắc xin phòng bệnh bại liệt uống (bOPV); vắc xin phòng bệnh bại liệt tiêm (IPV) và vắc xin phòng bệnh Sởi. Trẻ trên 1 tuổi, gồm vắc xin phòng bệnh Viêm não Nhật bản B; vắc xin phòng bệnh Sởi – Rubella. Phụ nữ có thai, có vắc xin phòng bệnh Uốn ván. Ngoài ra, dự kiến triển khai vắc xin phòng bệnh tiêu chảy cấp do Rota virus (Rota) và các loại vắc xin tiêm chủng bổ sung/chiến dịch như vắc xin phòng Uốn ván, Bạch hầu (Td),... tùy mỗi giai đoạn cụ thể liên quan đến dịch bệnh truyền nhiễm có vắc xin phòng bệnh.

Để đạt được hiệu quả miễn dịch cộng đồng, tránh xảy ra các loại dịch bệnh có vắc xin phòng ở trẻ em, phụ nữ có thai thì việc cung ứng đầy đủ, kịp thời và có hệ thống các loại vắc xin là vô cùng cần thiết. Nếu tự tổ chức thực hiện việc mua thuốc, vắc xin theo chỉ đạo của Bộ Y tế thì có khả năng đến cuối

năm 2023 mới có kết quả thầu và điều này sẽ ảnh hưởng đến việc điều trị một số bệnh và công tác tiêm chủng cho trẻ em, phụ nữ có thai.

(b) Các loại vắc xin cho trẻ trong chương trình hiện nay có cả vắc xin được cung ứng trong nước (VGB, BCG, bOPV, Sởi, Sởi - Rubella, Viêm não Nhật Bản B, Uốn ván, Rota) và vắc xin phải mua từ nước ngoài như vắc xin DPTVGB-Hib, IPV, thuốc khác. Các vắc xin xuất xưởng trước khi đưa vào sử dụng để tiêm cho trẻ/phụ nữ phải được kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt; công việc này từ trước đến nay do Bộ Y tế trực tiếp chỉ đạo thực hiện. Việc kiểm soát chất lượng vắc xin cần thực hiện tập trung, nhất quán và công bố rộng rãi trên toàn quốc như đang thực hiện hiện nay để đảm bảo sự an tâm của người dân vào chất lượng vắc xin cũng như sự tiếp cận thông tin một cách đầy đủ, rộng rãi nhất. Trường hợp các tỉnh phải tự mua vắc xin thì công tác kiểm định chất lượng vắc xin nếu phải do tỉnh tự thực hiện thì sẽ rất khó khăn.

Đối với các thuốc kháng HIV (ARV), thuốc chống Lao, thuốc Sốt rét... hiện nay chỉ có một số đăng ký của một nhà sản xuất, sẽ rất khó khăn trong việc xây dựng giá để đấu thầu.

(c) Đấu thầu tập trung/Đàm phán giá đối với các loại vắc xin trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng và Vitamin A liều cao cần đảm bảo việc cung ứng thuốc, vắc xin theo các yếu tố: cung ứng đủ nhu cầu, đảm bảo chất lượng, kiểm soát được giá, kiểm định chất lượng chặt chẽ, điều phối linh hoạt tránh lãng phí, đảm bảo giá thống nhất và chắc chắn vắc xin sẽ có giá rẻ hơn nhiều so với giao cho từng địa phương tự tổ chức đấu thầu từ đó tiết kiệm ngân sách Nhà nước, ngoài ra còn đảm bảo sự công bằng trong chi phí mua sắm vắc xin trên toàn quốc, tránh được tình trạng chênh lệch giá mua sắm giữa các địa phương.

Nguy cơ thừa/thiếu thuốc, vắc xin cục bộ được giải quyết nhanh chóng và thuận tiện giữa các tỉnh thành do Bộ Y tế chủ trì mua sắm, cung ứng và điều phối hoặc khi các tỉnh mua trên kết quả đấu thầu của Bộ Y tế thì cũng có thể điều chuyển cho các tỉnh khác vì có khung giá thống nhất.

(d) Nếu các địa phương tự thực hiện đấu thầu mua sắm thì sẽ xảy ra tình trạng thiếu thuốc, vắc xin do đấu thầu không thành công vì các lý do như: không có nhà thầu tham gia, có mặt hàng không đảm bảo phải hủy thầu...) đặc biệt là với các loại vắc xin được cung ứng từ nước ngoài thì việc đấu thầu mua sắm sẽ khó khăn hơn. Việc thiếu vắc xin cục bộ tại bất cứ địa phương nào chắc chắn sẽ

ảnh hưởng đến tỷ lệ bao phủ vắc xin, dẫn đến bùng phát dịch bệnh cho trẻ em tạo nên gánh nặng bệnh tật cho người dân và tiêu tốn chi phí của Nhà nước. Trong thực tế đã cho thấy vì những lý do khác nhau khi tỷ lệ tiêm chủng mở rộng không đạt theo chỉ tiêu (do thiếu vắc xin, người dân không đi tiêm...) đã xảy ra các dịch bệnh như Sởi, Bạch Hầu... ở trẻ em.

(đ) Việc lấy đơn giá của các loại thuốc, vắc xin trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng gặp nhiều khó khăn do thiếu thông tin về giá trúng thầu, giá kê khai của các loại thuốc, vắc xin; có nhiều loại vắc xin không tìm thấy thông tin về giá, từ đó sẽ khó khăn trong việc trình cấp kinh phí để mua thuốc, vắc xin và đấu thầu. Đề nghị Bộ Y tế có hướng dẫn cụ thể về lập dự toán đối với mua các thuốc, vắc xin trong Chương trình tiêm chủng mở rộng; đặc biệt là nguồn thông tin để lấy giá kế hoạch cho từng loại thuốc, vắc xin.

(e) Tại Hội nghị tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh năm 2023 do Bộ Y tế tổ chức ngày 14/4/2023 tại Bình Định, khi được hỏi ý kiến về việc Bộ Y tế thực hiện đấu thầu tập trung/đàm phán giá thì hầu hết đại biểu tham dự của các tỉnh, thành trong cả nước đều thống nhất đề xuất Bộ Y tế thực hiện Đấu thầu tập trung/Đàm phán giá đối với các loại thuốc, vắc xin trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng do đây là phương án tối ưu nhất.

(g) Hiện nay các thuốc kháng HIV (ARV), thuốc phòng chống Lao... được các cơ quan thuộc Bộ Y tế làm đầu mối triển khai đấu thầu tập trung, các địa phương rất thuận lợi trong việc lập nhu cầu sử dụng ứng dụng qua các phần mềm thời gian vừa qua.

3. Phần kiến nghị sửa đổi, bổ sung Văn bản quy phạm pháp luật liên quan lĩnh vực y tế được tổng hợp theo phụ lục đính kèm Công văn này.

(Kèm theo phụ lục các văn bản quy phạm pháp luật cần kiến nghị sửa đổi, bổ sung).

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo Sở Y tế;
- Website Sở Y tế;
- Lưu: VT, VP_{PTBL}

GIÁM ĐỐC

Lê Vũ Chương